



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

20 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>โครงการ“พาทมอไปหาประชาชน” ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. กล่าวว่า สร. ได้จัดทำโครงการ “พาทมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้นำร่องเปิดตัว เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 4 จังหวัด แยกเป็น 1.รพ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จัดบริการ 11 คลินิก 2.จำพูน เปิด 11 คลินิก 3.รพ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จัดบริการ 15 คลินิก และ 4.รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จัดบริการ 15 คลินิก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคเฉพาะทางของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวม 7 คลินิก ได้แก่ 1.คลินิกคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2.คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3.คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 4.คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม 5.คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ 6.คลินิกทันตกรรม และ 7.คลินิกกระดูกและข้อ และให้แต่ละพื้นที่จัดบริการคลินิกพิเศษด้านอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามบริบทพื้นที่</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน 5.5 ล้าน ขับเคลื่อน 11 รพ.สร้างสุขสู่ชุมชน ลื่อนำเสนอ : นสพ.(มติชน) ,เว็บไซต์ (มติชน,ผู้จัดการ, hfocus,sondhitalk,news1live,acnews,thailandplus)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเงินจากมูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูลให้การสนับสนุน จำนวน 11 แห่ง แห่งละ 500,000 บาท รวมทั้งหมด 5,500,000 บาท ตามโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขสู่ชุมชน และพระราชทานเข็มฉีดยาเพื่อใช้ในการให้บริการทางการแพทย์อีกแห่งละ 1 ลัง รวมทั้งสิ้น 11 ลัง โดยทั้ง 11 แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ดูแลประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาล (รพ.) เทพรตันเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 2.รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 3.รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี 4.รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาญจนบุรี 5.รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ระยอง 6.รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู 7.รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา 8.รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สุรินทร์ 9.รพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ศรีสะเกษ 10.รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ตรัง และ 11.รพ.ยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส</p>	
<p>โรงงานพลุระเบิด ลื่อนำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์,ไทยโพสต์,มติชน,ข่าวสด,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ,ผู้จัดการ ,ไทยรัฐ,มติชน,แนวหน้า ,สยามรัฐ ,บ้านเมือง,ไทยโพสต์,คมชัดลึก,nationtv.innnews,)</p> <p>-พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ที่วัดโรงช้าง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี พร้อมอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 23 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน และเดินทางไปดูพื้นที่ที่ประสบอัคคีภัย ที่โรงงานผลิตพลุ</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมกันแถลง ภายหลังการประชุมแนวทางการบริหารจัดการ การอนุญาตให้ทำ และค้าดอกไม้เพลิง การเยียวยา และแนวทางการแก้ไขในอนาคต โดยมีข้อสรุปการแก้ปัญหาที่จะบูรณาการการทำงาน ไม่ให้เกิดเหตุระเบิดขึ้นอีก ทั้งนี้ เรื่องของการเยียวยา หากยังไม่ได้ใบมรณบัตรครบถ้วน จะยังไม่สามารถเยียวยาได้ครบทุกคน แต่คาดการณ์ว่า การออกใบมรณบัตร จะออกได้ครบภายในวันนี้ ส่วนการบูรณาการกฎหมาย หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องมี 5 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม แต่ประกาศที่ออกมาเป็นประกาศรวม ที่ประชุมจึงเห็นว่า ควรมีการปรับประกาศบางเรื่อง โดยมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปดู และจัดทำร่างกฎหมาย เพื่อให้ส่วนรวมได้พิจารณาอีกครั้งว่า โรงงานประเภทที่มีกำลังน้อยกว่า 50 แรงม้า หรือคนงานน้อยกว่า 50 คน ที่ไม่เข้าข่ายในการควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรม จะควบคุมอย่างไรให้ปลอดภัยโดยใช้เวลา 7-10 วัน ให้ส่งกลับมาที่ตน เพื่อที่ตนจะส่งให้นายกฯ พิจารณา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (19 ม.ค.) ได้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล เหยื่อโรงงานพลุระเบิดได้เพิ่มแล้วเป็น 15 ศพ ซึ่งญาติได้ทยอยมารับศพ โดยบรรยากาศในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวัดโรงช้าง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี แพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลตำรวจ และแพทย์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยามรราช จ.สุพรรณบุรี ยังคงช่วยกันเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่เป็นเหยื่อเหตุพลุภายในโรงงานระเบิด เพื่อให้ญาติได้รับร่างไปบำเพ็ญกุศลต่อไป</p>	
<p>สธ.หนุนสร้างเครือข่าย “ครูแคร์ใจ”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ), เว็บไซต์ (มติชน,ไทยรัฐ, ผู้จัดการ,ไทยโพสต์,ศูนย์ข่าวแปซิฟิก,สวพ.91, จส.100,กรมประชาสัมพันธ์,ช่อง5 acnews,thaitabloid,thailandplus,innnews,thaiPBS,hfocus,linetoday,thestandard, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย,)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. กล่าวในการเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาระดับศักยภาพครูเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ว่า สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลกรมสุขภาพจิตในปี 65 พบวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ประมาณ 1 ใน 7 คน และเด็กอายุ 5-9 ปี ประมาณ 1 ใน 14 คน มีความผิดปกติทางจิตประสาทและอารมณ์ โดยวัยรุ่นอายุ 13-17 ปี ร้อยละ 17.6 เคยมีความคิดทำร้ายตนเอง สธ.โดยกรมสุขภาพจิต จึงร่วมกับ สสส.และ ศธ. จัดโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพครู (ครูแคร์ใจ) เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะสำคัญในการส่งเสริม ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในสถานศึกษาได้</p> <p>ด้าน นพ.โอภาส ปัตต สธ. กล่าวว่า การจัดอบรม “ครูแคร์ใจ” ครั้งนี้ เน้นความรู้และทักษะที่จำเป็น อาทิ ทักษะการฟัง Deep Listening การป้องกันความรุนแรงและการกลั่นแกล้งรังแกกันในโรงเรียน การคัดกรองความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น โดยนำร่องรุ่นที่ 1 ในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จากนั้นจะขยายผลทั่วประเทศต่อไป</p>	
<p>ยกระดับการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,มติชน,เดลินิวส์,กรุงเทพธุรกิจ ,สำนักข่าวอิศรา, thailandplus ,thebetter,thaiPBS,linetoday,hfocus,NBT)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผย.ช.) ว่า จากผลสำรวจการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ Global Youth Tobacco Survey : GYTS ปี พ.ศ.65 ของประเทศไทย ในกลุ่มนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13 - 15 ปี พบว่า เด็กและเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.3 เท่า เมื่อเทียบกับข้อมูลปี 58 ถือว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด นอกจากนี้ ยังพบสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับอันตรายและพิษภัยจากผลิตภัณฑ์ยาสูบลดลง และสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด และสร้างการรับรู้โทษและพิษภัยของการบริโภคยาสูบทุกรูปแบบ เพื่อตัดวงจรการเป็นนักสูบหน้าใหม่</p>	
<p>หมอชลน่าน รำลึก นพ.สงวน รัฐบาลแห่งวงการสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,ผู้จัดการ,แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา ,thecoverage, ,topnews,linetoday,tojonews, hfocus)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. กล่าวในงานรำลึก 16 ปี นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้วางรากฐานหลักประกันสุขภาพไทย ว่า นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ถือเป็นบุคคลสำคัญในวงการสาธารณสุขไทย ตนมีโอกาสได้ทำงาน ได้คิดร่วมกับ นพ.สงวน ตั้งแต่เริ่มทำงาน ตั้งแต่มิติต่างๆ การทำงานของแพทย์ในชนบท และเมื่อมาเป็นผู้แทน ก็ได้มาสัมผัสในการเป็นกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งนพ.สงวน เป็นเลขานุการ ส่วนตนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อปี 2544 ต่อ 2545 ซึ่งคุณหมอสงวน เป็นผู้ที่ทำให้เรื่องที่เป็นความฝันเป็นจริง โดยเฉพาะหลักประกันสุขภาพของประชาชน เดินหน้าขับเคลื่อนยกย่องเป็น "รัฐบาล" วงการสาธารณสุข</p>	
<p>รพ.ปลอดภัยฝุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,กรมประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย,hfocus)</p> <p>-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5 กรมการแพทย์ได้มอบหมายให้ รพ.ในสังกัดจัดพื้นที่ป้องกันฝุ่น PM2.5 เพื่อให้บริการผู้ป่วยซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยให้ดำเนินการ จัดทำพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยมีฝุ่น PM2.5 ไม่เกิน 25 มคก./ลบ.ม. ให้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ที่มีการนั่งรอ การพักผ่อน ให้ครอบคลุมทั้ง รพ.ในวันที่อากาศภายนอกอาคารมากกว่า 37.5 มคก./ลบ.ม. กรณีตรวจวัดพื้นที่มีปริมาณฝุ่น PM2.5 เกิน 25 มคก./ลบ.ม. ให้มีการปรับแก้ตาม แนวทาง วิธีการทำห้องปลอดภัยฝุ่น PM 2.5 ในสถานที่สาธารณะ พร้อมทั้งทำการตรวจวัดซ้ำเป็นระยะ ติดป้ายรับรองพื้นที่ที่มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ไม่เกิน 25 มคก./ลบ.ม. พร้อมให้ทำการขึ้นทะเบียนห้องปลอดภัยฝุ่นกับกรมอนามัย</p>	
<p>ตอบข้อสงสัยมะเร็งตับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยรัฐ)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตอบข้อสงสัย กรณีสื่อสังคมออนไลน์ให้ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ ตรวจเจอเพียงสองเดือนแล้วเสียชีวิต ว่า สาเหตุหลักของการเสียชีวิต เนื่องมาจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในระยะแสดงอาการแล้ว ซึ่งมักจะเป็นระยะท้ายของโรค มะเร็งตับจะเริ่มแสดงอาการเมื่อมีภาวะตับวายเกิดขึ้น ถือเป็นระยะที่ยากต่อการรักษา มีโอกาสเสียชีวิตสูง โดยความเสี่ยงสำคัญของมะเร็งตับได้แก่ ภาวะไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง และภาวะตับแข็งจากทุกสาเหตุ อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบไวรัสตับอักเสบบีและซีได้เร็วก็จะสามารถได้รับการรักษาและตรวจคัดกรองหา มะเร็งตับได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้</p>	
<p>อย.เปิด 15 ยี่ห้อ 'น้ำยายืดผม-โฟมล้างหน้า-ยาสีฟัน' ปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,สยามรัฐ,แนวหน้า,มติชน,ข่าวสด ,กรมประชาสัมพันธ์, thethaiger, linetoday,tojonews,saimnews,pantip,tnews,) -จากกรณีที เพจเฟซบุ๊ก "อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 6" มีการโพสต์ ภาพวิดีโอผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยายืดผม แล้วผมหลุดร่วงเป็นจำนวนมาก ทำให้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ แลกการจับกุม ทลายโกดังทุนจีนขายเครื่องสำอางปลอม และ เครื่องสำอางเถื่อน โดยลงขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตรวจยึดของกลาง 15 รายการ มากกว่า 10,000 ชิ้น ทั้งนี้ ได้ตรวจยึดเครื่องสำอางปลอม, ไม่มีเลขที่ใบรับจดแจ้งและไม่แสดง ฉลากภาษาไทย จำนวน 15 รายการ รวมตรวจยึดของกลาง จำนวน 13,392 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 338,000 บาท ส่ง พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดี</p>	
<p>ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโตแดน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews) -พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ได้มอบหมายให้ ดร.นายแพทย์สรวิศ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโตแดน ประจำปี 2565-2566 โดยกรมอนามัยได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโตแดน ประจำปี 2565 (โล่เงิน) ซึ่งกรมอนามัยเป็นหน่วยงานแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลโล่เงิน และเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโตแดนต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน (พ.ศ. 2560 – 2565)</p>	
<p>สสส. จัดหลักสูตรอบรม "ผู้นำสุขภาพ" สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,สยามรัฐ,แนวหน้า) -ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. ร่วมกับ ราชาวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จัดกิจกรรม Healthy Organization Day ปี 2 ชู นวัตกรรมหลักสูตรอบรม "ผู้นำสุขภาพ" สร้างสุขภาพวัยทำงานท่ามกลาง NCDs เตรียมต่อยอดองค์กรสุขภาพดีทั่วประเทศ</p>	
<p>แก้ปัญหาสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) -นายเชษฐ พวงจิตร ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงพ.สสจ.กาญจนบุรี รวมทั้งนายอำเภอทองผาภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ หลังชาวบ้านเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรม ในวันที่ 22 ม.ค.เวลา 14.00-16.00 น.ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยชาวบ้านคดีขอให้กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการปนเปื้อนสารตะกั่วที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ ให้มีสภาพปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของชาวบ้าน</p>	
<p>บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า,ผู้จัดการ) -นางอรทัย วงศ์วัชรมงคล นายอำเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นายศิริณ บัญสังข์ ปลัดอาวุโสอำเภอท่ามะกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และชาวบ้านห้วยกระดาน หมู่ 1 ต.ยางม่วง จำนวนหนึ่ง เดินทางไปตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานของบริษัทอุตสาหกรรมฯแห่งหนึ่ง ที่ส่งกลิ่นเหม็นทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบทางด้านมลพิษทางอากาศอย่างรุนแรงจนเกิดความกังวลใจว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ จากการสอบถามทราบว่าบริษัทดังกล่าวมีบ่อบำบัดน้ำเสีย 8 บ่อซึ่ง 1 ใน 8 บ่อเป็นบ่อคลุมด้วยผ้าใบแล้วใช้ดินกลบอีกชั้นหนึ่ง ส่วนสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นนั้นเจ้าหน้าที่โรงงานตรวจพบว่าบ่อบำบัดที่เป็นบ่อคลุมนั้นเกิดการรั่ว ทำให้แก๊สลอยลอดผ้าคลุมออกมา ขณะทางโรงงานกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา คาดว่าใช้เวลาประมาณ 5-6 วัน ส่วนชาวบ้านที่มาก็ยังไม่สบายใจมากนัก เพราะภายในหมู่บ้านมีคนชราอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจอีกด้วย ซึ่งบ่อบำบัดน้ำเสียจะส่งกลิ่นเหม็นคั่งอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงกลางคืน เป็นเช่นนี้มานาน 2-3 ปี แล้ว -ตัวแทน สสจ.กาญจนบุรี กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าว พ.ร.บ.สาธารณสุขฯได้ให้บทบาทกับทาง อบต.ยางม่วง เจ้าของพื้นที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรง หากเกิดการร้องเรียนแล้ว ทาง อบต.ได้ให้ดำเนินการแก้ไข ทางโรงงานจะต้องเร่งดำเนินการทันที พร้อมทั้ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อำนวยความสะดวกแก่ทางท้องถิ่นด้วย ซึ่งเจตนาของสาธารณชนนั้น คุ่มครองด้านสุขภาพประชาชนเป็นหลัก และต้องไม่เอาเปรียบกับผู้ประกอบการ</p>	
<p>ติดเชื้อเริ่มที่อวัยวะเพศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, sanook, kapook, thethaiger, linetoday, khaoja, tojonews)</p> <p>- เพจเฟซบุ๊ก วันนี้ที่เดินที่สุติขอยอะไร? ออกมาเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกรณีทางการแพทย์ติดเชื้อเริ่มที่อวัยวะเพศ แต่ช่วงนี้เจอ 3-4 เคสติดๆ กัน จากการดูประวัติไม่พบว่า ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ชัดเจน แต่คนใช้สงสัยว่า การติดเชื้อเริ่มของตนเอง อาจเกิดจากการที่ไปทำเลเซอร์ขน หรือที่เรียกว่าเลเซอร์บิกินี ซึ่งคุณหมอเผยว่า เป็นไปได้ที่จะเกิดเริ่ม เพราะทางคลินิกที่ทำเลเซอร์ใช้ไม้พายป้ายเจลเย็น (ที่นำมาทาที่อวัยวะเพศไปแล้ว) ลงกลับไปป้ายในกระปุกเจลเย็นซ้ำอีกที ซึ่งการทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้แน่นอน อีกทั้งแพทย์ยังฝากเตือนให้ประชาชนเลือกคลินิกความงามกันอย่างระมัดระวัง</p>	